

**UBND TỈNH BẮC KẠN
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU
PHÁP LUẬT NĂM 2021”**

Số: **646** /BC-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

**Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn**

Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “*Tìm hiểu pháp luật năm 2021*” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 443/KH-UBND). Qua theo dõi tình hình hưởng ứng, tổ chức tham gia Cuộc thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổng hợp thông tin, số liệu trên phần mềm Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo tổng kết Cuộc thi, như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tình hình tổ chức, triển khai

Trên cơ sở Kế hoạch số 443/KH-UBND, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi trực tuyến “*Tìm hiểu pháp luật năm 2021*” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 về việc thay đổi thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; Văn bản số 5910/UBND-NCPC ngày 07/9/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung giải thưởng tại Kế hoạch số 443/KH-UBND. Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thẻ lệ số 566/TL-BTC ngày 14/9/2021, quy định cụ thể đối tượng, nội dung, hình thức dự thi và các giải thưởng Cuộc thi, xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án gồm 20 câu với những nội dung mới được quy định trong Luật Cư trú năm 2020 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thời gian diễn ra Cuộc thi là 30 ngày (*từ 08h00’ ngày 20/9/2021 đến 08h00’ ngày 20/10/2021*).

Để triển khai Cuộc thi, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai, đôn đốc hưởng ứng tham gia Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

2. Công tác truyền thông về Cuộc thi

Xác định Cuộc thi là một trong những hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin từ đó tạo thêm kênh thông tin để tổ chức, cá nhân tiếp cận kịp thời với các văn bản pháp luật mới, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho mọi tầng lớp Nhân

dân, ngày 14/9/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Công văn số 6125/CV-BTC về việc phát động Cuộc thi; ngày 04/10/2021 Sở Tư pháp tiếp tục ban hành văn bản số 911/STP-PB&TDTHPL về việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Bên cạnh đó, tại các Hội nghị tập huấn chuyên môn và các đợt đi kiểm tra, nắm tình hình công tác do Sở Tư pháp tổ chức, Sở đã hướng dẫn cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cách truy cập và các bước đăng ký để tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn phát hành 02 phóng sự), trên mạng xã hội (Facebook) thông qua Trang Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn (08 bài đăng tải với hơn 8.300 người tiếp cận thông tin); đăng tải trên trang website của Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn (với hơn 11.800 lượt truy cập) và trên nhiều website của các cơ quan, đơn vị, địa phương để thu hút mọi thành phần, đối tượng tham gia Cuộc thi.

Bên cạnh đó, các ngành và địa phương đã tuyên truyền Cuộc thi, thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc địa bàn quản lý.

3. Về xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án

Xác định nội dung thi là yếu tố quan trọng đảm bảo mục đích, chất lượng, ý nghĩa của Cuộc thi, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án thi kỹ lưỡng, nghiêm túc với nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến người dân, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay về phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ môi trường nơi công cộng, như: Các hành vi cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường, cư trú; quy định về thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong đăng ký cư trú, bảo vệ môi trường... góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong thi hành pháp luật về cư trú và bảo vệ môi trường.

4. Về kỹ thuật và theo dõi tình hình Cuộc thi

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại mục 2 phần IV của Kế hoạch số 443/KH-UBND, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp xây dựng chuyên trang Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn (<http://pbgdpl.backan.gov.vn>) với giao diện hiển thị để người thi có thể thao tác trên máy vi tính hoặc thiết bị di động thông minh có kết nối mạng internet, thuận lợi cho cá nhân trực tiếp tham gia thi hoặc khai thác thông tin về Cuộc thi, tăng cường khả năng tiếp cận của người

dân về thông tin pháp luật cư trú và bảo vệ môi trường. Trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã sắp xếp, bố trí máy chủ và hạ tầng kỹ thuật liên quan, phục vụ vận hành Cuộc thi ổn định, hạn chế tối đa sự cố khi lượt truy cập tăng cao cũng như đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi thường xuyên theo dõi, giải đáp kịp thời vướng mắc, kiến nghị của người dự thi qua 02 số điện thoại thường trực của Sở Tư pháp (0209.3811.581 và 0209.3811.582); tổng hợp, cập nhật thông tin, số lượng người tham dự để báo cáo Ban Tổ chức kịp thời điều chỉnh, đôn đốc, xử lý mọi tình huống (nếu có phát sinh).

Ngay sau khi kết thúc Cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi đã xúc tiến trích xuất dữ liệu, rà soát kỹ lưỡng thông tin có liên quan bảo đảm phù hợp với quy định của Thể lệ Cuộc thi. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, liên hệ để xác định chính xác thông tin người dự thi đạt giải, trên cơ sở đó lập danh sách cá nhân và tập thể đạt giải trình Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, công nhận theo quy định của Thể lệ.

II. KẾT QUẢ CUỘC THI

Qua tổng hợp trên hệ thống phần mềm của Cuộc thi, tính đến 08h00' ngày 20/10/2021, Cuộc thi đã thu hút được 11.876 lượt truy cập trên trang website của Cuộc thi, với 10.432 người dự thi; trong đó có 3.167 thí sinh trả lời đúng 20/20 câu hỏi (chiếm tỷ lệ 30,35 %). 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có người tham gia Cuộc thi.

Trên cơ sở xác nhận kết quả thi của quản trị phần mềm Cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc đã tiến hành xác thực thông tin chính xác người dự thi đạt giải; lập danh sách người dự thi có kết quả cao trình Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, phê duyệt. Ngày 26/10/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 2011/QĐ-BTC về việc công nhận kết quả và trao giải thưởng cho 14 tập thể và 21 cá nhân.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CUỘC THI

1. Những kết quả đạt được

Cuộc thi luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, chính quyền các cấp, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành đã chỉ đạo, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi, đặc biệt là vai trò chủ động tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện trong phát động Cuộc thi, nhiều đơn vị, địa phương có thí sinh tham gia dự thi cao, như: Sở Giáo dục và Đào tạo (748 người), Công an tỉnh (566 người), huyện Na Rì (550 người)... nhiều người đạt giải cao ở khối xã, phường, thị trấn như: Xã Phúc Lộc, huyện Ba

Bê; xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm; xã Văn Minh, huyện Na Rì; xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn.

Các thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tham gia ý kiến vào các nội dung liên quan đến Cuộc thi như: Thể lệ, câu hỏi, đáp án Cuộc thi.

Tổ Thư ký đã có nhiều giải pháp sáng tạo để thu hút cá nhân tham gia Cuộc thi như: Thông qua mạng xã hội Facebook tại Trang Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; hướng dẫn Cuộc thi thông qua các hình ảnh, video để dễ hiểu, dễ truy cập, thu hút người tham gia thi....

Với tổng số người dự thi là 10.432, cao hơn 1.021 người so với năm 2020 (năm 2020 là 9.411 người dự thi), cho thấy Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các thành phần, đối tượng từ các em học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ đến cán bộ hưu trí, công nhân và người dân tham gia. Mỗi bài dự thi không chỉ thể hiện ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân trong tìm hiểu pháp luật và thi hành pháp luật.

Cuộc thi là một hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới, có nhiều ưu điểm nổi bật so với hình thức thi viết và thi sân khấu. Mặt khác, hình thức thi đơn giản, nhanh gọn, dễ thực hiện mọi lúc mọi nơi là trả lời câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người dự thi nhưng vẫn đảm bảo người thi phải nghiên cứu nắm được kiến thức pháp luật nhất định mới thực hiện được các phần thi có hiệu quả. Kết quả của Cuộc thi cho thấy vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin, khẳng định tính đúng đắn cho hướng đi mới trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Những hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

- Về mặt kỹ thuật: Trong quá trình thi việc truy cập mạng internet và tìm kiếm ở trình duyệt Cốc Cốc trên máy tính đôi khi còn chậm hoặc bị “nghẽn mạng” do nhiều người tham gia thi cùng một thời điểm.

- Một số cơ quan, đơn vị triển khai muộn hoặc giao chỉ tiêu tham gia ít hoặc ít người tham gia thi hoặc tham gia thi nhưng thi không hết các phần thi....

- Kinh phí bảo đảm cho Cuộc thi hạn chế nên giá trị giải thưởng không cao, chưa động viên, khích lệ người tham gia thi.

2.2. Nguyên nhân

- Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm nhiều đến công tác chỉ đạo vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành mình tham gia hưởng ứng Cuộc thi; việc tuyên truyền chưa thường xuyên.

- Hình thức câu hỏi trắc nghiệm đơn giản dẫn đến thí sinh dự thi chủ quan, chưa nghiên cứu sâu nên trả lời sai còn nhiều hoặc chủ quan về thời gian thi nên hết thời gian thi nhưng chưa thi hết các phần thi. Nội dung thi tìm hiểu về Luật-Cu trú năm 2020 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có nhiều quy định mới dẫn đến khó so với nhận thức của đa số các tầng lớp Nhân dân...

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên về Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật. Theo đó, cần tiếp tục đa dạng các hoạt động truyền thông để thông tin, phổ biến giới thiệu về Cuộc thi, đặc biệt hướng mạnh đến cơ sở để Nhân dân hưởng ứng tham gia tìm hiểu pháp luật thông qua hệ thống loa truyền thanh, sử dụng mạng xã hội, hội nghị, cuộc họp...

- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi cần sự phối hợp và vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể, gắn việc tham gia Cuộc thi với các phong trào thi đua, hoạt động phong trào của hội viên, đoàn viên, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của nhân dân ở địa phương.

- Đảm bảo nguồn lực (cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực, tài chính) để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức ứng dụng công nghệ thông tin.

Trên đây là báo cáo tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thành viên BTC, TTK Cuộc thi;
- UBND cấp huyện, cấp xã;
- CVP, PCVP (Ồ Thất);

Gửi bản giấy:

- Các đơn vị chưa có TDOffice;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NCPC.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**


**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm Duy Hưng**